
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

วันที่ 15 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2567 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชมุ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายสมใจ  ดาหนองเป็ด ประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

2 นายสมาน  หงษ์ค าดี รองประธานสภา อบต. สมาน  หงษ์ค าดี 

3 นายเสาร์  เตห้นองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร์   เตห้นองเป็ด 

4 นายประดิษฐ ์ ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

5 นายประมงค์  สีพลเล่ห ์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค์  สีพลเลห่ ์

6 นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว สมาชิกสภา อบต. สัมฤทธิ์  จ าบัวขาว 

7 นางสาวกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

8 นางนวลจันทร์  อินกลาง สมาชิกสภา อบต. นวลจันทร์  อินกลาง 

9 นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

10 นายเตรียม  แสนประกอบ สมาชิกสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

11 นายคมสันต์  นาสมพงษ์ เลขานุการสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

 -   
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายโกสิต  บุญเสนา นายก อบต. โกสติ  บุญเสนา 

2 นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

3 นายอนัน   ค าพร เลขานุการนายก  อบต. อนัน   ค าพร 

4 นางชาลิสา  บุญเสนา หัวหนา้ส านักปลัด อบต. ชาลิสา  บุญเสนา 

5 นางสาวศิริพร  สมบัติหลา้ ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ ศริิพร  สมบัติหล้า 

6 นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นพดล  พลธรรม 

7 จา่สิบตรีตุลา  ผูน้วนงาม เจ้าพนักงานป้องกันฯ จสต.ตุลา  ผูน้วนงาม 

8 นายพาย ุ ต่อโชติ ผูช่้วยนักวิเคราะห์ฯ พายุ  ต่อโชติ 

มีผูเ้ข้าประชุม จ านวน 11 ทา่น และผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน 8 ทา่น 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายคมสันต์ นาสมพงษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่     

นับองค์ประชุมแล้วมีผูเ้ข้าประชุม จ านวน 11 ท่าน และผูเ้ข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ถือวา่ครบองค์ประชุม จงึขอ

เชิญ นายสมใจ ดาหนองเป็ด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระ

รัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 ตามระเบียบวาระ

อกีต่อไป 

ระเบียบวาระที ่ 1 เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ แจ้งท่านสมาชิกให้ไปยื่นเสียภาษี 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในถ้อยค ารายงานการประชุม 

หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมครั้งที่

แล้ว ขอให้ยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ระเบียบวาระที ่ 3 เรื่องเสนอให้ทีป่ระชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 

   4.1 เรี่องพิจารณาจา่ยเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภาฯ    เชญินายกช้ีแจงรายละเอียด 
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นายก อบต. ชีแ้จงรายละเอียด 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที่ 4/2567 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ใหญ่ 

   12 กุมภาพันธ ์2567 

เรื่อง ขออนุมัติการพิจารณาการจา่ยเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ใหญ่ 

ด้วยคณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติ

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ เพื่อขออนุมัติการพิจารณาการจ่ายเงิน

สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 2 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้  

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าโซล่าเซลล์ 

(แบบพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านโนนมะค่า หมู่ 6 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง  

จ.ชัยภูมิ ตั้งไว้ 232,000.- บาท   

ปริมาณงาน ปั๊มน้ าบาดาล AC/DC 1500w. ท่อดูดน้ า ขนาด 2 นิ้ว แผงโซล่าเซลล์ 

340w. จ านวน 6 แผง พร้อมขาตั้งและตู้ควบคุม พร้อมป้ายโครงการ จ านวน      

1 ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด 

2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าโซล่าเซลล์ 

(แบบพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านห้วยเชือก หมู่ 9 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง  

จ.ชัยภูมิ ตั้งไว้ 232,000.- บาท   

ปริมาณงาน ปั๊มน้ าบาดาล AC/DC 1500w. ท่อดูดน้ า ขนาด 2 นิ้ว แผงโซล่าเซลล์ 

340w. จ านวน 6 แผง พร้อมขาตั้งและตู้ควบคุม พร้อมป้ายโครงการ จ านวน      

1 ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด 

รวมการจ่ายเงินสะสม จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 464,000.- บาท    

(-สี่แสนหกหมื่นสีพ่ันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ในการพิจารณาจ่ายเงิน

สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 2 โครงการ ด้วยเหตุนี้ คณะ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 89 เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน เพื่อพิจารณา

อนุมัติตอ่ไป  
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ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 

หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ

กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการที่

จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรอืตามที่กฎหมายก าหนด เป็นอ านาจอนุมัติของ

สภาท้องถ่ิน เพื่อพิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถอื 

   โกสติ บุญเสนา 

   (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ในการจ่ายเงินสะสม จ านวน 2 

โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 464,000.- บาท ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้อนุมัติการจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567 จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 464,000.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นสี่

พันบาทถ้วน-) ขอให้ยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 ทา่น 

   4.2 เรี่องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใหม่ 

ประธานสภาฯ    เชญินายกช้ีแจงรายละเอียด 

นายก อบต. ชีแ้จงรายละเอียด 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่5/2567 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   12 กุมภาพันธ ์2567 

เรื่อง ขออนุมัติการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใหม่ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ใหญ่ 

ตามที่ได้ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 วันที่ 28 

กันยายน 2566 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีมติอนุมัติการพิจารณา

การจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วนั้น ด้วยคณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ เพื่อขออนุมัติการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการใหม่ มีรายละเอียดดังนี้  
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โครงการเดิม 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองศรี ขันนอก ถึง 

บ้านนายค าเบ้า ไตรพงษ์ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ 11 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง   

จ.ชัยภูมิ ตั้งไว้ 445,000.- บาท 

ปริมาณงาน ขนาดผวิจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พืน้ที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกวา่ 750 ตารางเมตร พร้อมวางท่อกลมคอนกรีต

เสริมเหล็ก ø0.40 เมตร จ านวน 6 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย   

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใหม่ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองศรี ขันนอก ถึง 

บ้านนายค าเบ้า ไตรพงษ์ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ 11 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง   

จ.ชัยภูมิ ตั้งไว้ 444,000.- บาท 

ปริมาณงาน ขนาดผวิจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พืน้ที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกวา่ 670 ตารางเมตร พร้อมวางท่อกลมคอนกรีต

เสริมเหล็ก ø0.40 เมตร จ านวน 6 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย   

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ในการพิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด จ านวน 1 โครงการ ด้วยเหตุนี้ คณะผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

ท่าใหญ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2547 ข้อ 89 เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน เพื่อพิจารณาอนุมัติตอ่ไป   

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 

หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ

กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการที่

จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่กฎหมายก าหนด เป็นอ านาจอนุมัติ

ของสภาท้องถ่ิน เพื่อพิจารณาต่อไป 
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ขอแสดงความนับถอื 

   โกสติ บุญเสนา 

    (นายโกสิต บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ในเรื่องขออนุมัติการพิจารณา

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใหม่ ในการอนุมัติการพิจารณาจ่ายเงิน

สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิก

ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใหม่

ในการอนุมัติการพิจารณาการจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองศรี ขันนอก ถึง บ้าน

นายค าเบ้า ไตรพงษ์ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ 11 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

ตั้งไว้ 444,000.- บาท ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 134 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 670 ตารางเมตร 

พร้อมวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ø0.40 เมตร จ านวน 6 ท่อน พร้อมป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ก าหนด ขอให้ยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 ทา่น 

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องอื่นๆ 

นางนวลจันทร์ อินกลาง ส.อบต. ม.8 เรื่องถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศิลา ขอท่อ 60x100 เพื่อใส่ตรงที่

ถนนขาด โดยใช้แรงงานชาวบ้าน 

นายประมงค์ สีพลเล่ห์ ส.อบต. ม.4 เรื่องถนนแอสฟัลต์ เชื่อ ม.4-ม.1 และไฟฟ้าขยายเขต ม.4 ชาวบ้าน

ถามมาว่าด าเนินการถึงไหนแลว้ 

นางสาวกัลยา ประจ าเมือง ส.อบต. ม.7 อยากขยายเขตประปาเพิม่ 

นางนวลจันทร์ อินกลาง ส.อบต. ม.8 เรื่องไฟฟา้ขยายเขต จากหน้าวัดไปเส้นโนนเตาไหได้ด าเนินการถึงไหน

แล้ว 

นายสัมฤทธิ์ จ าบัวขาว ส.อบต. ม.5 เรื่องถนนสายตัดใหม ่บา้นโนนศรีทอง ยงัขาดท่อครับ 

นายก อบต. เรื่องท่อ ม.5 และ ม.8 คงใช้งบประมาณสามารถด า เนินการจัดซื้อได้ จะ

ด าเนินการเองหรือตั้งโครงการวางท่อก็ได้ ส่วนเรื่องถนนแอลฟัลต์คอนกรีต และ

ถนนเพื่อการเกษตรจะให้ช่างรีบด าเนินการให้ ส่วนเรื่องไฟฟ้าตั้งงบไว้ 1 ล้านบาท 

อบต. ท าหนังสือถึงไฟฟ้าหนองบัวแดงออกมาด าเนินการให้ ส่วนการแก้ไขปัญหา

เรื่องน้ า คงจะน าไปปรึกษากับฝ่ายปกครองร่วมกัน ปัญหาภัยแล้งได้รับการ

ประสานจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ว่ามีโครงการประปาขนาดใหญ่ที่สามารถ

ใช้ได้ 4-5 หมู่บ้าน 



 นายสมาน หงษ์ค าดี ส.อบต. ม.6 ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ผ่านโครงการระบบประปาหอถังสูง 

แอสฟัลต์ และฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร อยากให้เร่งด าเนินการ

โครงการตา่งๆ ที่ผ่านสภาฯ ไปแล้วทั้งต าบลด้วยครับ 

นางนวลจันทร์ อินกลาง ส.อบต. ม.8 เรื่องถนนเพื่อการเกษตรตัดใหม่ 2 เส้น ยังต้องการงบประมาณเพื่อ

ชาวบ้านจะได้ใชส้ัญจรและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 

นายก อบต. เรื่องการตัดถนน อยากได้ประชาคมหมู่บ้านและหนังสือยินยอมที่จะตัดถนนผ่านไร่

ของชาวบ้าน เวลาด าเนินการจะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง 

นายคมสันต์ นาสมพงษ์ ส.อบต. ม.3 เรื่องซ่อมไฟฟ้าแสงจันทร์ โครงการวางท่อสี่เหลี่ยมข้ามคลองและ

ซ่อมระบบโซล่าเซลล์ ประปาหมู่บ้าน ยังต้องการอยู่ 

นายก อบต. การซ่อมไฟฟ้าแสงจันทร์ในต าบลจะเร่งด าเนินการให้และโครงการของ ม.3 ที่เคย

ตกไปเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในปีที่แล้ว ถ้าเจ้าของพื้นที่ยังต้องการก็จะ

ให้ช่างด าเนินการตอ่ไป 

นายประดิษฐ์ ถาวงษ์กลาง ส.อบต. ม.2 เสนอปิดประชุม 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เมื่อมีผู้เสนอปิดประชุม กระผม

ขอผูร้ับรอง 2 ท่านครับ 

ผูร้ับรอง 1.  นางสาวกัลยา  ประจ าเมือง ส.อบต. ม.7 

 2.  นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ ในเมื่อไม่มี เราก็ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว และ

มีผู้เสนอปิดประชุม มีผู้รับรองแล้ว กระผมต้องขอขอบคุณท่านท่านสมาชิกและ

ผู้เข้าร่วมประชุม ในระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมรับทราบเป็นเอกฉันท์  11  ท่าน 

ปิดประชุมเวลา   เวลา 15.30 น. 

 

ลงชื่อ     คมสันต์   นาสมพงษ ์    ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม  

         (นายคมสันต์   นาสมพงษ์) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ใหญ่ 

 

       ลงชื่อ     สมาน   หงส์ค าดี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายสมาน   หงส์ค าดี) 

        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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       ลงชื่อ   เสาร ์ เตห้นองเป็ด   ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายเสาร ์ เต้หนองเป็ด) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงชื่อ       สมร  บัวผัน       ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

       (นายสมร    บัวผัน) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และมีมติรับรองการประชุม

คราวที่แล้ว การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี   

พ.ศ. 2567 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 

 

ลงชื่อ   สมใจ   ดาหนองเปด็    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

         (นายสมใจ    ดาหนองเป็ด) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ใหญ่ 

 


